
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 759  �  504. mál.

Fyrirspurn
til landbúnaðarráðherra um fjárveitingar til skógræktar.

Frá Helgu Þorbergsdóttur.

Hyggst ráðherra efla enn skógrækt í landinu með því að beita sér fyrir frekari fjárveiting-
um, m.a. með það að markmiði að auka bindingu gróðurhúsalofttegunda?


